

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
XÃ TỈNH CHÂU  
Số: 03/BC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
Tỉnh Châu, ngày 12 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO

### Hoạt động của HĐND xã trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Chương trình công tác năm 2024, Thường trực HĐND xã đã tổ chức điều hòa phối hợp hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND xã với UBND, UBMTTQVN xã trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt được kết quả như sau.

#### I. Hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm.

##### 1. Công tác tổ chức của HĐND xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số đại biểu HĐND xã khóa XIII vẫn 24 đại biểu chưa có trường hợp nào miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, trong đó Ban TT có 4 Đ/c (01 Chủ tịch kiêm nhiệm, 01 PCT chuyên trách và 02 đ/c trưởng của 02 ban). Sau Đại Hội UBMT xã Đ/c phó Ban pháp chế là cán bộ.

##### 2. Hoạt động của TT và các ban của HĐND

Tổ chức họp trực báo giữa TT với tổ trưởng các tổ đại biểu, qua đó đánh giá tình hình hoạt động của tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Triển khai công tác theo dõi giám sát các vấn đề theo thẩm quyền như: Các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, công tác an sinh XH trong dịp tết Nguyên đán.... Chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND phối hợp với thôn, các hội đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân để báo cáo với thường trực qua các buổi sinh hoạt định kỳ và thường xuyên.

##### 2. Kỳ họp của HĐND xã

- Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND xã đã chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã, các Ban của HĐND và các ban, ngành có liên quan để thống nhất dự kiến số lượng kỳ họp trong năm, dự kiến chương trình, nội dung

từng kỳ họp. Dự kiến kỳ họp thứ 10 vào đầu tháng 7, tại kỳ họp này HĐND xã ban hành Nghị quyết chương trình giám sát năm 2025.

### **3. Về hoạt động phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND xã phối hợp với UBMT xã tổ chức TXCT với Đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh và Thành phố. Phối hợp với UBND, UBMT xã thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm các cơ sở tôn giáo, các cơ quan, đơn vị dịp Tết Nguyên đán. Cùng với các tổ chức thành viên, các tổ chức cá nhân hỗ trợ tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là 243 suất quà, số tiền 107.210.000 đồng; Cấp gạo đồ lử cho hộ thật sự thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán là 3.375 kg, với 112 hộ, 225 khẩu. Thăm hỏi động viên TN lên đường nhập ngũ là 14/14 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Tham gia thấp nển tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ.

Phối hợp với UBMTTQVN xã trong việc theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã được thông qua tại kỳ họp thứ 9; phối hợp, đôn đốc các ban, ngành có liên quan giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND xã.

### **4. Hoạt động tiếp xúc cử tri:**

HĐND xã phối hợp với UBMTTQVN tổ chức TXCT với đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh và TP, qua đó đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó tỉnh có 02 ý kiến kiến nghị gồm các lĩnh vực tài nguyên (*cát trong XD*) và (*khoanh vùng cấm mốc khu vực bảo vệ di tích Thành cổ Châu Sa*) và TP có 8 ý kiến, kiến nghị. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ đại biểu sinh hoạt tổ, phối hợp với Ban CTMT, trưởng thôn tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ 10 tại các đơn vị bầu cử.

Thường trực HĐND xã tham dự các buổi tiếp công dân định kỳ 09 lượt cùng với UBND xã hàng tuần và TTHĐND tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của công dân, tham gia ý kiến trực tiếp với UBND xã trong việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân.

### **5. Về hoạt động giám sát:**

\* *Về giám sát thường xuyên:* Thường trực HĐND xã tổ chức và hoạt động thường xuyên để nắm bắt tình hình. Ngay từ đầu năm đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng luật định. Thường xuyên đôn đốc UBND xã, các ban, ngành chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện Nghị

quyết, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt TXCT của HĐND, theo dõi giám sát việc thực hiện kết luận của TTHĐND qua các đợt giám sát chuyên đề. Đồng thời, thông qua cuộc họp UBND xã định kỳ và các cuộc hội nghị khác thực hiện chức năng giám sát thường xuyên của HĐND đối với UBND.

- Giám sát tiến độ việc thực hiện các công trình, dự án trên địa Bàn như: duy tu bảo dưỡng các tuyến BTXM: Trần Thị Hiệp-Nguyễn Tấn, Mẫu giáo Kim Lộc-Nguyễn Quyên; Cửa hàng xăng dầu - xóm Bàu; tuyến đường ánh sáng nhà văn hóa xã-công trường TH và THCS Trần Quý Hai, ĐH521-Gò Bó; đề nghị lập các thủ tục đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn nông thôn mới năm 2024.

\* *Giám sát chuyên đề:* Xây dựng KH giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND trong năm 2024, nội dung giám sát xử lý thanh niên chống lệnh khám NVQS năm 2022.

Qua giám sát nhận thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã thực hiện tốt Nghị quyết HĐND, các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công đạt yêu cầu từ các công trình từ nguồn vốn kết dư đến các công trình thuộc nguồn vốn NTM; Công tác an sinh XH kịp thời đầy đủ đúng đối tượng; Công tác điều hành thu, chi NS được đảm bảo.

**6. Về hoạt động kiểm tra:** Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp của năm 2023, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi làm việc, các nội dung đối thoại đã được UBND xã kết luận.

**Đánh giá chung:** 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND xã đã tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND xã đã làm tốt công tác điều hòa, phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ VN xã trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã.

Thường trực HĐND xã tiếp tục đôn đốc, kiến nghị UBND xã tập trung xem xét giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ chín. Tham gia dự họp UBND xã định kỳ, kịp thời phản ánh, kiến nghị, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc qua tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND xã đã đề ra.

Tuy nhiên, theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của HĐND xã được Luật quy định, hoạt động của TT-HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND vẫn

*còn một số mặt hạn chế nhất định: một số ý kiến của đại biểu HĐND tại các kỳ họp có ghi nhận, tiếp thu nhưng UBND xã chưa thực hiện khắc phục đầy đủ, nghiêm túc. Đặc biệt là một số vụ việc để kéo dài như việc: Xử lý người dân sử dụng đất sai mục đích, công tác rà soát quỹ đất công ích, đất 4% chưa thực hiện tốt; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết những kiến nghị của cử tri chất lượng chưa cao, các Ban của HĐND xã và một số ít đại biểu HĐND chưa thể hiện hết vai trò nhiệm vụ của người đại biểu, chưa thật sự gắn bó chặt chẽ với cử tri.*

## **II. Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.**

### **\*Hoạt động của Thường trực HĐND xã:**

Trong 6 tháng cuối năm 2024, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- TTHĐND và các Ban HĐND xã xây dựng kế hoạch ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề năm 2025.

-Tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp cuối năm) HĐND xã, tại kỳ họp này, HĐND xã đã thảo luận và xem xét thông qua các Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - XH năm 2025; về dự toán thu, chi NSNN năm 2025.

-Tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình giám sát năm 2024 theo NQ của HĐND xã đã đề ra, cụ thể như sau:

+Giám sát công tác thu tiền và ký hợp đồng cho thuê ki ốt ở chợ Châu Sa năm 2022.

-Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu HĐND xã, thể hiện là người đại biểu dân cử, nhất là tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của xã; tiếp tục đổi mới phương pháp giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình ... trình tại kỳ họp.

-Tập trung rà soát việc xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã để có ý kiến với UBND xã chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của cấp xã.

-Phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã chuẩn bị nội dung tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, mười một tổng hợp ý kiến,

kiến nghị của cử tri; các đại biểu HĐND chủ động trong việc nghiên cứu, nắm bắt tình hình để nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác tiếp xúc cử tri.

-TTHĐND tiếp công dân định kỳ và thường xuyên, kịp thời gửi đơn thư khiếu nại, yêu cầu đến UBND và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ban, ngành có liên quan xem xét giải quyết các đơn thư, kiến nghị của công dân kịp thời đúng quy định của pháp luật.

-Phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã trong việc tiếp tục triển khai tuyên truyền các văn bản Luật có liên quan; đồng thời tham gia, phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố về hoạt động giám sát trên địa bàn xã.

-Phối hợp với UBND xã giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp của HĐND xã và báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND xã theo luật định.

-Thường xuyên tổ chức Hội nghị trực báo hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND xã theo quy chế.

-Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, định kỳ hàng quý trực báo với các Ban của HĐND và 6 tháng, năm báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của HĐND xã cho TT-HĐND thành phố và cho UBMTTQVN xã.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND Tp Quảng Ngãi;
- TT Đảng ủy (báo cáo);
- UBND, UBMTTQVN xã;
- TTHĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: TT HĐND.

**TM. TT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Đình**

